



ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ ๐๔๕๘๑ ๑๓๔๓ โทรสาร ๐๔๕๘๑ ๑๓๔๓ ตั๋ว ๑๒
<http://chaiyaphum.dlt.go.th/> E-mail : chaiyaphum@dlt.go.th



ข่าวที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๕๙

นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๕๙ โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้

๑. ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและตัวรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดตรวจการออกตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะบนถนนสายหลัก/สายรอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด โดยดำเนินการตรวจผู้ประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสมุดประจำรถ และตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ โดยตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถ

๒. ตั้งจุดตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก/สายรอง และการเดินทางให้ชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรที่ไม่คล่องตัว

๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกทุกหลักเสี่ยงการใช้งานรถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และควบคุมพนักงานขับรถให้ใช้ความเร็วและเดินทางชิดขอบทางด้านซ้าย และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนในจังหวัด

๔. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถโดยสารทางโทรศัพท์ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีการตรวจสอบแอลกอฮอล์ระยะเวลาการขับรถและความพร้อมของตัวรถก่อนออกจากสถานี รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะที่โดยสารบนรถ

ในท้ายสุด สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านระมัดระวังการขับรถไม่จอดรถบนไหล่ทาง โดยเฉพาะยามค่ำคืน ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น เมาหรือวงต้องไม่ขับไม่ขับเร็ว ไม่ขับรถยนต์นอนศร สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่บรรทุกเกินอัตรา ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้เส้นทางขึ้นทางลาดชัน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม และเดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา